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แก้ผักแพง ”จุรินทร”์ สัง่ปพูรม!โมบายผักราคาส่ง 50 คัน ทั่วกรงุเทพและปริมณฑล เริ่ม 3 พ.ย.นี ้

............................................................. 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประเด็นผัก

มีราคาสูง ที่ ชั้น 4 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า กรณีผักแพงเป็นเรื่องจริง เช่น ผักชีแพงขึ้น 3-4 เท่าจากราคาปกติ และมีผักบางชนิดที่ราคาแพง

เพราะแหล่งผลิตส่วนใหญ่ในภาคกลางเป็นพ้ืนที่น้ าท่วมในช่วงที่ผ่านมา ผักจึงเสียหายจ านวนมาก ท าให้ปริมาณในตลาดลดลง

บวกกับความต้องการที่เริ่มมากขึ้นในช่วงที่ก าลังจะเปิดประเทศ และขณะเดียวกันร้านอาหารก็ต้องการส าหรับการปรุงอาหาร

ขาย และคาดว่าหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาความต้องการผักก็จะเพ่ิมมากขึ้น ที่ส าคัญ คือ ปัญหาน้ าท่วมท าให้ปริมาณผลผลิต

ได้รับความเสียหาย ตนคุยกับกรมการค้าภายในประเมินกันว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนักพอสถานการณ์น้ าลดเกษตรกร

กลับไปปลูกผักได้เหมือนเดิม ราคาน่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ช่วงที่ค่อนข้างแพง เช่น ผักชี ตนเห็นใจ แต่ยังดีที่ไม่ใช่ผัก

หลักในการบริโภคเป็นผักตกแต่งบางส่วน แต่ถือว่าแพง ท าให้ผู้ใช้ตกใจ และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้ กรมการ

ค้าภายในจะจัดรถโมบายขายผักที่จ าเป็น ราคาพิเศษ ราคาถูก ขายราคาขายส่งน ามาจากตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดอ่ืน  ๆโดย

จะเริ่มในวันพุธนี้ จ านวน 50 คัน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑล และจะรีบติดตามสถานการณ์ความต้องการว่ามีมาก

น้อยแค่ไหน และราคาจะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่ รวมทั้งให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในจังหวัด

และรีบรายงานเข้ามาที่อธิบดีกรมการค้าภายในด้วย เพ่ือประกอบการตัดสินใจเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือให้รวดเร็วที่สุด 

เท่าที่จะท าได ้

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอ่ืนๆ ได้ติดตามมาตลอดตั้งแต่ก่อนโควิดและช่วงน้ าท่วมที่ผ่านมา ได้มีการติดตาม

ตลอด สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเข้าไปดูแลในเรื่องของราคาและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้อง

ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงน้ าท่วมก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันเมื่อปรากฏข่าวที่อาจมีปัญหากับระบบการขนส่ง ได้สั่ง

การล่วงหน้าให้บริษัทผู้ผลิตส าคัญเร่งส่งสินค้าจ าเป็นไปยังศูนย์กระจายสินค้า อย่าให้เกิดการขาดแคลน อธิบดีกรมการค้า

ภายในก็ติดตามอยู่แล้ว อย่างน้อยทางด้านปริมาณอย่าให้ขาด ด้านราคาได้มีการติดตามและประชุมร่วมกับผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย

ว่าต้องมีการตรึงราคาไว้ ขณะนี้สินค้าส่วนใหญ่ที่เป็นสินค้าควบคุม ถ้าจะขอปรับราคาขึ้นต้องขออนุญาตอธิบดีกรมการค้า

ภายในก่อน ซึ่งยังไม่มีการอนุมัติอนุญาตให้รายใดขึ้นราคาถือว่าตรึงราคาอยู่ เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค 

 

 



 

 

 

ส าหรับทุกจังหวัดถ้าพบการกระท าผิดกฎหมาย เช่น ฉวยโอกาสซ้ าเติมจากสถานการณ์การขนส่งใด การขึ้นราคา

สินค้าหรือค้าก าไรเกินควรให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งการค้าก าไรเกินควร มีโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 

บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งเป็นโทษที่แรงที่สุดให้ด าเนินคดีโดยไม่ต้องเกรงใจใครทั้งสิ้นเพราะเรามีหน้าที่ต้องดูแลทุกอย่างให้

เป็นไปตามกฎหมาย 
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